



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



คลินิกครู
ครูด้าหล้า
krukumla@yahoo.com

“คลินิกครู” ประจำวันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2560... วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ *รอง ปิณัสสกา ผอ.สทป.เลย เขต 1* จึงนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาพัฒนาการเรียนของเด็กปฐมวัยให้มีเจตคติที่ดีต่อทั้งสองวิชาด้วยกิจกรรมแสนสนุกและเพลิดเพลินแบบนี้เด็กปฐมวัยคงมีชีวิตชีวาไปทั้งเขต... ทั้งให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงและบริการชุมชนไปด้วย *กรณีศึกษาอดสง่า ผอ.วค.กระนวน* ขอนแก่นเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่อบต.ห้วยโจด เห็นพวกชาวบ้านพากันมาใช้บริการกันจำนวนมาก... ศึกษาแหล่งเรียนรู้ *ปรีชา หนูเปี่ยม* ครู กศน. ตำบลปากแตรระ อำเภอรือเสาะ สงขลา พาเด็กศึกษาไปศึกษาการเลี้ยงด้วง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในตำบลเองเป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษาทุกคน.

เลยเห็นความก้าวหน้าว่า ตอนนี่ กก.อิสระ ได้จัดหมวดหมู่แนวคิดที่จะปฏิรูปการศึกษา ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เข้าใจง่ายๆ เพื่อที่จะได้ช่วยกันคิดหลายประเด็น

ประเด็นหลักๆมี 5 ประเด็น คือ 1) การดูแลและพัฒนาเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียน 2) การพัฒนาครูชั้นพื้นฐานและอาจารย์มหาวิทยาลัย 3) การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้นิวไฮว 4) การจัดตั้งกองทุนการศึกษา และ 5) ถ้าจำเป็นก็จะปรับโครงสร้าง

ที่นี้จะนำทั้ง 5 ประเด็นเผยแพร่สู่สาธารณชน สังคมอย่างทั่วถึง จากนั้นก็จะไปฟังความคิดเห็นจากทุกภูมิภาคและทุกภาคส่วน แล้วก็นำมาพิจารณาเขียนแผนปฏิรูปเสนอแนะรัฐบาล

วันนั้น ไม่ค่อยจะแต่คนที่ถูกโครงสร้างขัดแย้งความปรักร้ายคนอื่น ๆ ส่วนอื่นๆ คนทั่วไป พ่อแม่ ผู้ปกครอง... สมควรต้องไปช่วยกันคิด ก็ขอให้ไปกันเยอะๆก็แล้วกัน!

ช่วยพัฒนา

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบที่สภาคุณคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ส.ค.ศ.ท. เสนอให้ยกเลิกผลิตครูหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี

เป็นแรงกระตุ้นอย่างมหาศาลให้หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ที่แม้แต่ผู้ผลิตเองทั้ง ส.ค.ศ.ท. และ มรท.ก็โต้กันดุเดือดก็ไม่ได้ผลิตสมโรงหรือเพียงแค่ต้องการชุดถึง กมธ.ศึกษาสนช.

นายโกศล เทียรสุวรรณ รองประธาน อ.กมธ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการสภาการศึกษาการผลิตครู... พบปัญหาหลายอย่าง

ใหม่จะระบบและรูปแบบการผลิตไม่สอดคล้องกับโรงเรียนการผลิตกับการพัฒนาไม่เชื่อมโยงกัน ไม่มีโครงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ วิชาชีพ ไม่ใช่นวัตกรรมปรับปรุงระบบการผลิต

เวลาผลิตจำนวนบัณฑิตใหม่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงและสัดส่วนอาจารย์กับนิสิต นักศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

“รองประธานโกศล” จึงเสนอให้ปรับปรุงการผลิตครูให้ดีขึ้น ทั้งเสนอเป็นนโยบายการวาง “ระบบพัฒนาวิชาชีพครู” เพื่อแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางพัฒนาวิชาชีพครูให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ไม่ใช่แค่จะบอก สธ. ว่าอย่าขยันเรียกแขกบ่อยนักเท่านั้น หากตัดสินใจไม่ว่า 5 ปี หรือ 4 ปี ก็สมควรต้องนำข้อศึกษานี้ไปพัฒนาด้วย!



นายโกศล

ช่วยคิด

กรม. ตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระการศึกษา 15 คน *ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์ธรรม* อธิการบดี สวท. ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นโฆษกของคณะกรรมการ

งานนี้ “*ผศ.เฉลิมชัย*” ก็ต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้คน สังคม เห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง



ผศ.นพ.เฉลิมชัย

E: หัวข่าว.doc 7/17/2017 10:34:15 AM